

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Số: 170.-2024/CV-DIC-Intraco
“Giải trình: Việc từ chối đưa ra ý kiến tại
BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023
được kiểm toán”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

Tp.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC (Mã chứng khoán: DIC) giải trình việc từ chối đưa ra ý kiến tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán như sau:

1. Giải trình ý kiến của Kiểm toán:

Đối với các khoản công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn, trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu tạm ứng, phải thu khác ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả khác ngắn hạn mà Công ty đang đánh giá khả năng thu hồi và xác định tổn thất đối với các khoản nợ phải thu này. Kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty DIC và các Công ty đối tác, các khoản phải thu ngắn hạn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến tình hình phải trả của Công ty.

Đối với khoản hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp, khoản đầu tư vào Công ty CP Xi Măng Yên Mao và khoản đầu tư góp vốn theo hợp đồng từ năm 2014 đến nay mà các bên chưa hoàn thành đang tạm ngưng sẽ được Công ty đối tác xem xét tình hình thực tế và thực hiện trong thời gian sắp tới.

Về vấn đề hàng tồn kho do tình hình kinh doanh của Công ty gặp khó khăn nên hàng tồn kho lâu ngày chậm luân chuyển.

2. Giải trình của Công ty:

Trước tình hình an ninh toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, mức độ tăng trưởng nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn chưa phục hồi, mặt hàng kinh doanh chính của Công ty: Clinker, sắt thép, than,... còn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC lại là công ty đại chúng quy mô lớn, Báo cáo tài chính hợp nhất được tổng hợp từ báo cáo tài chính từ các công ty con, các chi nhánh, các nhà máy hạch toán phụ thuộc, và các đơn vị này nằm ở nhiều địa điểm khác nhau. Việc tập hợp số liệu



phục vụ công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bị ảnh hưởng và kéo dài nên Công ty chưa cung cấp kịp thời và đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đúng thời hạn cho phía Công ty Kiểm toán.

Công ty đã làm đơn khởi kiện và gửi lên Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để yêu cầu đơn vị mua hàng thanh toán khoản công nợ này. Theo đơn khởi kiện thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã yêu cầu đơn vị mua hàng hoàn trả tổng số tiền 208.169.609.834 đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng tàu đã thông báo thụ lý vụ án tại văn bản số 11/2019 ngày 08/10/2019, triệu tập các bên tranh chấp để giải quyết lần 1 ngày 02/12/2019, lần 2 ngày 06/05/2020. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã nhận được quyết định số 03/2023/QĐXXST-KDTM ngày 24/07/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc xét xử sơ thẩm vụ kiện trên nhưng do vụ án có yếu tố nước ngoài, cần thêm thời gian để bổ sung đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu nên thời điểm hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý và đang chờ kết luận cuối cùng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải

